





# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

4 กรกฎาคม 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> <b>นโยบาย</b></p> <p><b>แก้ปัญหาหยาเสพติด</b></p> <p><b>การบำบัดยาเสพติด</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (เดลินิวส์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, สวท.,ทีวีช่อง TNN, NBT, hfocus)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. กล่าวถึงการดูแลผู้ติดยาเสพติดตามข้อสั่งการของนายกา ว่า สร.ทำหน้าที่บำบัดรักษา โดยมีห้องสำหรับผู้ป่วยยาเสพติดระดับรุนแรงทั้งสิ้นแดง สีส้ม กว่า 7,000 ห้อง ซึ่งเพียงพอ โดยนายกา ได้กำชับหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ ป.ป.ส. ตำรวจ ให้ดำเนินการเรื่องการปราบปรามอย่างเข้มข้น ยึดทรัพย์ให้ถูกต้อง ตามกฎหมายแนวทาง วิธีการ ซึ่งตนเชื่อมั่นว่าจะสามารถหยุดผู้ป่วยไม่ให้เพิ่มขึ้นได้ ส่วนการบำบัดในชุมชนล้อมรักรัษ ทาง มท.เป็นเจ้าของภาพ สร.เป็นฝ่ายเลขานุการ ทำงานประสานกันไม่มีปัญหา สำหรับทางเลือกบำบัดยาเสพติดด้วยสมุนไพรนั้น กรมแพทย์แผนไทยฯ มียาสูตรโบราณ ประกอบด้วย ใบกระท่อม ใบกัญชา และเถาวัลย์เปรียง ซึ่งได้ผลดีในการลดความอยากยาเสพติด ซึ่งสนับสนุนการใช้บำบัดผู้ติดยาเสพติดภายใต้การดูแลของแพทย์</p> <p>- ด้าน นพ.ทวีศิลป์ วิทยุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ เผยพัฒนาสมุนไพรลดอาการอยากยาเป็นเม็ดฟู นำไปศึกษาวิจัยในชุมชนล้อมรักรัษ (CBTx) 35 แห่งทั่วประเทศกว่า 500 ราย พบเกิน 50% ลดอาการอยากยา ทั้งนอนไม่หลับ ปวดหัว ฯลฯ ล่าสุด รมว.สธ.ส่งขยายพื้นที่ศึกษาเพิ่ม พร้อมหนุนยาสมุนไพรอื่นๆ เข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติเพิ่มจากปัจจุบันที่มีเพียง 28 รายการ หวังให้แพทย์แผนปัจจุบันยอมรับมากขึ้น</p>	
<p><b>เศรษฐกิจสุขภาพ</b></p> <p><b>งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 21</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (มติชน, แนวหน้า, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, ข่าวสด, สยามรัฐ, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (สำนักข่าวแห่งชาติ, ทีวีทุกช่อง, มติชน, แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ, ข่าวสด, สยามรัฐ, เดลินิวส์, ผจก., ไทยรัฐ, สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, ไทยโพสต์, โพสต์ทูเดย์, ch7, hfocus, sondhitalk, thecoverage, inn, tnn, hfocus)</p> <p>- ศ.ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ และการประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 21 “นวัตกรรม สป้าไทย สมุนไพรไทยสู่เวทีโลก” ณ อาคาร 11-12 อิมแพค เมืองทองธานี โดยมี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.สธ. นพ.กิตติศักดิ์ รองปลัด สธ. นพ.ทวีศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ นายสุธี ทองแย้ม ผวจ.นนทบุรี และผู้เกี่ยวข้อง เฝ้ารับเสด็จฯ</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญ สนับสนุนอย่างเต็มที่ในธุรกิจสมุนไพรไทย กำชับนโยบายในการผลักดันสมุนไพรไทย รวมถึงพัฒนาสมุนไพรไทยเพื่อสร้างรายได้ให้กับประเทศ ตั้งเป้าส่งออกสมุนไพรไทยให้ได้มูลค่า 200,000 ล้านบาท รวมถึงการเดินทางขับเคลื่อนประเทศสู่ศูนย์กลางด้านสุขภาพ</p>	
<p> <b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b></p> <p><b>การติดตามความคืบหน้าโครงการจัดสร้างศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ บ้านเมืองออนไลน์</p> <p>- นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการจัดสร้างศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ 18 ชั้น รพ.มหาสารนครราชสีมา ที่ได้อนุมัติงบประมาณรวมวงเงินการดำเนินการทั้งสิ้น 4,864 ล้านบาท ประกอบด้วย Trauma&amp; Emergency center , ICU และศูนย์เปลี่ยนถ่ายอวัยวะ , แผนกผ่าตัด ศูนย์ส่องกล้อง ODS, MIS และศูนย์สุขภาพครอบครัว ยกกระดับคุณภาพบริการทุกมิติ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>ขยายเวลาเครื่องดีเอ็มแอลกอฮอล์</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, ข่าวหุ้น, เดลินิวส์, ฐานเศรษฐกิจ, mcot, hfocus, theagendathai)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รว.สธ. กล่าวถึงกรณีนายกฯ รับข้อเสนอของผู้ประกอบการในการแก้ไขกฎหมายควบคุมเครื่องดีเอ็มแอลกอฮอล์ ยกเลิกการห้ามจำหน่ายในเวลา 14.00-17.00 น. ว่า กฎหมายควบคุมเครื่องดีเอ็มแอลกอฮอล์อยู่ในสภาผู้แทนราษฎร วาระ 2 วาระ 3 เข้าใจว่าใกล้จะเสร็จแล้ว ดังนั้นจะมีความเป็นไปได้ในการแก้ไขกฎหมายให้สามารถขายเครื่องดีเอ็มแอลกอฮอล์ในเวลา 14.00-17.00 น. หรือไม่ อยู่ที่สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา เป็นผู้พิจารณา และ สธ.ผ่านเรื่องนี้ไปแล้ว ซึ่งกำหนดไว้ที่เท่าเดิม ไม่ได้ทำอะไร</p>	
<p><b>บัตรทอง</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, newtv, hfocus, pptv, thecoverage)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รว.สธ. เป็นประธานการประชุมบอร์ด สปสช. ครั้งที่ 7/2567 พร้อมกล่าวว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการงบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2568 ที่ สปสช.ได้รับจัดสรรงบประมาณกองทุนฯ ปีงบประมาณ 2568 จำนวน 235,842.80 ล้านบาท หรืออัตราเหมาจ่ายจำนวน 3,844.55 บาทต่อประชากร ในจำนวนนี้เป็นงบบริหารจัดการฯ 167,753.17 ล้านบาท เพื่อดูแลประชาชนใช้สิทธิบัตรทองอย่างต่อเนื่อง ปรับการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 15,014.93 ล้านบาท พร้อมเพิ่มงบบริการการแพทย์แผนไทย เป็น 31.90 บาท/ประชากร เพิ่มบริการ Home ward เป็น 14 กลุ่มโรค โดยมีบริการสิทธิประโยชน์ใหม่ของปี 2568 ที่บอร์ด สปสช. เห็นชอบในวันนี้ 5 รายการ ได้แก่ บริการมิตรภาพบำบัด บริการสายด่วนวัยรุ่น/สายด่วนท้องไม่พร้อม ศูนย์ให้คำปรึกษาจิตเวช บริการสุขภาพสำหรับกลุ่มคนข้ามเพศ และบริการคัดกรองวัณโรคระยะแฝง latent TB</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ โพสต์ทูเดย์</p> <p>- คุณอดิศรา ดารากุลรัศมี ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการแผ่นดินภาคประชาชนด้านวิชาการ จ.ตาก และนักวิทยาศาสตร์การอาหารอิสระ กล่าวถึงประเด็นที่ สปสช.กำลังพิจารณาการบรรจุการรับฮอโมนไว้ในสิทธิหลักประกันสุขภาพพื้นฐานสำหรับกลุ่ม LGBTQ+ ว่า ฮอโมนสำหรับคนข้ามเพศที่ต้องเกิดมาในเพศสภาพที่ไม่ตรงกับความต้องการและสร้างผลกระทบต่ออาการชีวิตควรที่จะได้รับการสนับสนุน แต่อยากให้ สธ. มองเห็นความหลากหลายในเรื่องของฮอโมนที่ครอบคลุมมากขึ้น ไม่ใช่แค่ LGBTQ+</p>	
<p><b>สถานการณ์โควิด 19</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด เว็บไซต์ (Hfocus, ข่าวสด, Thaipbs, InfoQuest)</p> <p>- นพ.ธงชัย กิริติหัตถยากร อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สถานการณ์โควิด 19 (23 - 29 มิ.ย.67) พบผู้ป่วยรักษาตัวในรพ. 3,256 ราย เฉลี่ยวันละ 465 ราย ผู้ป่วยปอดอักเสบ 709 ราย ใส่ท่อช่วยหายใจ 336 ราย และเสียชีวิต 16 ราย โดยผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ย้ำกลุ่มเสี่ยง 608 ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิดเมื่ออยู่ในอย่างเคร่งครัด และหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย</p> <p>- นพ.อภิชาติ วชิรพันธ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการติดตามข้อมูลโรคโควิดในประเทศไทยพบมีการระบาดเป็นฤดูกาลคล้ายโรคไข้หวัดใหญ่ หรือสัมพันธ์กับช่วงที่มีกิจกรรมการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก คาดจำนวนการป่วยรายสัปดาห์จะยังเพิ่มขึ้นและน่าจะสูงสุดในช่วงเดือนก.ค. ปัจจุบันอัตราการเสียชีวิตในภาพรวมถือว่าน้อยลงมาก สะท้อนความรุนแรงของโรคลดลง เนื่องจากมีภูมิคุ้มกันในระดับประชากรร่วมกับสายพันธุ์ที่มีการแพร่ระบาดไม่รุนแรง และ รพ.ทั่วประเทศยังมีศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยได้ดี</p>	
<p><b>โรคติดเชื้อไวรัสอาร์เอสวี (RSV)</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า เว็บไซต์ แนวหน้า</p> <p>- นพ.ธงชัย กิริติหัตถยากร อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในช่วงฤดูฝนมักพบการระบาดของกลุ่มโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ โดยเฉพาะโรคติดเชื้อไวรัส RSV พบผู้ป่วยแล้ว 1,226 ราย มากที่สุดในกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 2 ขวบ รวมทั้งทำให้เกิดปอดอักเสบรุนแรงในเด็กและผู้สูงอายุ คาดว่าผู้ป่วยจะเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่ช่วงนี้เป็นต้นไป ย้ำผู้ปกครองเฝ้าระวัง ป้องกันตนเองและเด็กเล็กตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดเพื่อลดความเสี่ยงติดเชื้อ หากอาการไม่ดีขึ้นให้รีบพาไปพบแพทย์</p>	
<p><b>โรคไข้เลือดออก</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (pptvhd36 )</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- กรมควบคุมโรค จับตาโรคและภัยสุขภาพ ประจำเดือนกรกฎาคม 2567 คาดการณ์ไข้เลือดออกจะพบผู้ป่วยสูงสุดในเดือนกรกฎาคม ถึงแม้ในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมาแนวโน้มผู้ป่วยลดลง แต่ยังพบผู้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการเข้าสู่ฤดูฝน จะเริ่มพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นและสูงสุดในเดือน กรกฎาคม นี้ โดยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-12 มิถุนายน 2567 พบผู้ป่วยสะสม 32,140 ราย ผู้ป่วยสูงกว่าปีที่ผ่านมา 13 เท่า ณ ช่วงเวลาเดียวกัน เสียชีวิตสะสม 38 ราย กลุ่มเสี่ยงป่วย</p>	
<p><b><u>แนวทางควบคุมกำกับสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด</u></b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thaitodaynews</p> <p>- นพ.ไพโรจน์ สุริตวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผยสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) ร่วมกับกองกฎหมายและคุ้มครองจรรยาบรรณ กรมการแพทย์ กรมการปกครอง ผวจ.กระบี่ สสจ.กระบี่ รพ.กระบี่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 8 และสปสช. ลงพื้นที่เพื่อหารือแนวทางการจัดตั้งและควบคุม กำกับการดำเนินงานสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อลดผลกระทบต่อผู้ติดยาเสพติดและประชาชนในพื้นที่</p>	
<p><b><u>ตรวจพบผลิตภัณฑ์อาหารเสริมอันตราย</u></b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandplus, khaoja, ThaiNews, TheBangkokInsight, amarintv, Thaiger, bugaboo, news1live, 3Plusnews, ข่าวสด, มติชน, ผู้จัดการออนไลน์)</p> <p>- อย. ประกาศเตือนให้ประชาชนระมัดระวังการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหาร แบรินด์ ศิริ แอลบาง หลังส่งตรวจวิเคราะห์ที่กรมวิทย์ฯ พบยาแผนปัจจุบันฟลูออกซิทีน (Fluoxetine) ซึ่งเป็นยาที่ใช้กับผู้ป่วยโรคซึมเศร้า มีผลต่อปริมาณสารสื่อประสาทในสมอง จัดเป็นยาอันตราย จึงเป็นอาหารที่มีสิ่งที่น่าจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพเจือปนอยู่ด้วยเข้าข่ายเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, linetoday, thaitodaynews)</p> <p>- อย. ชื้อผลิตภัณฑ์อาหาร ประเภทผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากร้านค้าออนไลน์ LINE Official Account ชื่อ "Doctor Jel" ส่งตรวจวิเคราะห์ที่กรมวิทย์ฯ พบยาแผนปัจจุบันซิลเดนาฟิล (Sildenafil) ซึ่งเป็นยาควบคุมพิเศษภายใต้การกำกับดูแลของแพทย์ รวมถึงต้องใช้ใบสั่งแพทย์ในการซื้อเท่านั้น จึงเป็นอาหารที่มีสิ่งที่น่าจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพเจือปนอยู่ด้วย เข้าข่ายเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ ตาม พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.2522 พร้อมประกาศเตือนประชาชนระมัดระวังในการซื้อหรือบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารดังกล่าว ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำผิด</p>	
<p><b><u>วัตถุห้ามใช้เป็นส่วนผสมเครื่องสำอาง</u></b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (คมชัดลึก, แนวหน้า, มติชน, ข่าวสด, amarintv, linetoday, thaitodaynews)</p> <p>- เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ รายชื่อ "วัตถุห้ามใช้เป็นส่วนผสมเครื่องสำอาง" โดยคำแนะนำของ "คณะกรรมการเครื่องสำอาง" ให้เพิ่มข้อความ "วัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง N, N-diethyl-m-toluamide (Diethyltoluamide (DEET)) , CAS Number 134-62-3/26545-51-7" เป็นลำดับ 1612 ของบัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง พ.ศ. 2566</p> <p>ทั้งนี้ DEET ชื่อสามัญ คือ N,N-Diethyl-m-toluamide DEET นำไปใช้เป็นสเปรย์กันแมลง ป้องกันและไล่ยุง แต่ไม่ได้ฆ่ายุง โดยได้รับการพัฒนาขึ้นโดยกองทัพสหรัฐฯ ในปี ค.ศ. 1946 โดย DEET จะไปรบกวนเซลล์ประสาทและประสาทรับกลิ่น ที่ส่วนหนวดและปากของยุงที่ตรวจจับสารเคมีต่างๆ เช่น กรดแล็กติกและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์</p>	
<p><b><u>เปิดคำกล่าวอ้างใหม่ 'อาหารเพื่อสุขภาพ' ใช้โฆษณาได้</u></b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ โปสทูเดย์</p> <p>- ภก.เลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการ อย. กล่าวว่า อย. ได้สั่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนอาหารฟังก์ชัน ซึ่งเป็นอาหารที่มีการเติมสารอาหารและสารที่มีประโยชน์ มีส่วนช่วยเสริมสร้างการทำงานของร่างกาย ทำให้ได้รับความสนใจจากทั่วโลก โดยได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 447 พ.ศ. 2566 เรื่อง การกล่าวอ้างทางสุขภาพของอาหารบนฉลาก โดยได้กำหนดนิยามและลักษณะการกล่าวอ้าง รวมทั้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกล่าวอ้างให้มีความชัดเจนในทางปฏิบัติ และมีบัญชีท้ายประกาศฯ กำหนดข้อความกล่าวอ้างทางสุขภาพ (Positive list) 3 ลักษณะ ได้แก่ 1. หน้าที่ของสารอาหาร 28 รายการ 135 ข้อความ เช่น "โปรตีนจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกาย" "วิตามินซีมีส่วนช่วยในกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระ" เป็นต้น 2. หน้าที่อื่นของ 6 ส่วนประกอบของอาหาร 8 ข้อความ เช่น "เบต้า-กลูแคนจากข้าวโอ๊ต/ข้าวบาร์เลย์ มีส่วนช่วยลดการดูดซึมคอเลสเตอรอล" "โคลีนมีส่วนช่วยในเมตาบอลิซึมปกติของไขมัน" เป็นต้น 3.</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>การลดความเสี่ยงของการเกิดโรคของ 2 ส่วนประกอบของอาหาร 4 ข้อความ เช่น “อาหารที่มีโซเดียมต่ำ อาจช่วยลดความเสี่ยงของความดันโลหิตสูง ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ” เป็นต้น โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 ก.ค.67 ผู้ประกอบการนำข้อความไปใช้ในการแสดงฉลากและขอโฆษณาได้ โดยไม่ต้องส่งเอกสารให้อัย. ประเมิน แต่หากประสงค์จะกล่าวอ้างนอกเหนือจากบัญชีท้ายประกาศฯ สามารถยื่นรายงานผลการประเมินการกล่าวอ้างทางสุขภาพต่อหน่วยงานที่ขึ้นบัญชี กับ อัย. ซึ่งจะพิจารณาอนุญาตเป็นรายกรณี</p>	
<p><b>การพัฒนาศักยภาพสถาบันการศึกษาด้านการบริการเพื่อสุขภาพ</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (Hfocus, thailandplus)</p> <p>- นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า กรม สบส. ได้จัดเวทีพัฒนาศักยภาพสถาบันการศึกษาด้านการบริการเพื่อสุขภาพ หลักสูตรผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง และหลักสูตรสปาและนวด ตาม พ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพฯ เพื่อเพื่อเพิ่มโอกาสและขยายตลาดธุรกิจด้านบริการสุขภาพให้ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้เติบโตสู่ตลาดสากลต่อไป โดยมีผู้แทนจากสถาบันการศึกษา ผู้ประกอบการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม จำนวน 200 คน</p>	
<p><b>การชวนป้าผู้ดำเนินการสถานพยาบาล</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ Hfocus</p> <p>- พล.อ.ท.นพ.อิทธิพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา กล่าวว่า กรณี สบส. เตือนแพทย์ชวนป้าในฐานะผู้ดำเนินการสถานพยาบาลกระทำผิดกฎหมาย ปล่อยให้ผู้ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพดำเนินการแทน โดยการฉวยโอกาสทำหัตถการ หรือนำน้ำเกลือเป็นจำนวนมาก ถือว่ามีความผิด ทั้งตาม พ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรม, พ.ร.บ.สถานพยาบาล และข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมอีกด้วย กรณีแพทย์ชวนป้า อัตราโทษใหม่ขั้นต่ำคือพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม 3 เดือน หากเป็นแพทย์ประจำบ้านอยู่ระหว่างการฝึกอบรมอาจต้องพักการเรียน ย้ำเตือนแพทย์ชวนป้าที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ให้รีบแจ้งเปลี่ยนชื่อผู้ดำเนินการสถานพยาบาลให้ถูกต้องตามกฎหมาย การชวนป้าโดยได้รับเงินแต่ไม่ได้ดูแลความปลอดภัยให้ประชาชน ถือเป็นความผิดทั้งทางอาญาและจริยธรรม จะแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายทุกราย และส่งต่อให้แพทยสภาดำเนินคดีด้านจริยธรรมต่อไป</p>	
<p><b>เครือข่ายนานาชาติ หนุนเก็บภาษีความเค็ม</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, แนวหน้า, sondhitalk)</p> <p>-สสส. ร่วมกับองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย และองค์กร Resolve to Save Lives จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการเร่งรัดขับเคลื่อนมาตรการลดบริโภคเกลือและโซเดียมในประเทศไทย โดยมีเครือข่ายลดบริโภคเค็ม, กรมควบคุมโรค และกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, กรมสรรพสามิต และสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง และเครือข่ายวิชาการ เป็นต้น เข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การลดบริโภคเค็มและผลักดันนโยบายสาธารณะโดยเก็บภาษีความเค็ม เพื่อลดการบริโภคเกลือและโซเดียมของประเทศไทย ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษา และสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ตั้งเป้าหมายลดบริโภคเค็มลง 30% ในปี 68 หลังพบคนไทยบริโภคเค็มสูงถึง 3,636 มิลลิกรัมต่อวัน ส่งผลมีผู้เสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อสูงถึง 7 หมื่นรายต่อปี</p>	
<p><b>ผลกระทบจากโรคโควิด 19</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ แนวหน้า</p> <p>- รศ.ดร.จงจิตต์ ฤทธิรงค์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล บรรยายหัวข้อ “เด็กกำพร้าจากโควิด 19 ในประเทศไทย” ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 "ประชากรและสังคม 2567" โดยมีข้อเสนอแนะให้ 1.หน่วยงานภาครัฐควรเชื่อมโยงข้อมูลเด็กกำพร้าเข้ากับข้อมูลด้านการศึกษาและพัฒนาการก่อนวัยเรียนของอปท. และ ศส. เพื่อป้องกันปัญหาเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษา และนำเด็กที่หลุดออกไปแล้วกลับเข้าระบบการศึกษาด้วย 2.กรมกิจการเด็กและเยาวชน ควรทำงานเชิงรุก สนับสนุนเงินสงเคราะห์เด็กกำพร้าตามสวัสดิการเด็กและครอบครัว 2,000 บาท ไปจนถึงอายุ 18 ปี และ 3.ควรจัดระบบติดตามภาวะสุขภาพกายและสุขภาพจิตเด็กกำพร้าต่อเนื่องถึงอายุ 18 ปี รวมถึงส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้สมวัย และบรรเทาผลกระทบเชิงลบทางจิตใจ</p>	
<p><b>ระบบ Health Link</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., โปสต์ทูเดย์)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ ลงพื้นที่ รพ.ค่ายสุรนารี จ.นครราชสีมา ติดตามผลการดำเนินงาน คค.ระบบดิจิทัลและเทคโนโลยีเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพ (Health Link) พร้อมกับชมการสาธิตการใช้ระบบ Health Link รวมถึงสั่งการดำเนินการแบบบูรณาการร่วมกับ สธ. เพื่อบรรจุแพลตฟอร์ม Health Link เข้าเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานสำคัญ ในแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ พร้อมกล่าวว่า กระทรวงดิจิทัลฯ กำลังเร่งดำเนินคค. Health Link ต่อเนื่องไปยัง รพ.สต. ซึ่งเป็นหน่วยบริการที่อยู่นอก สธ. ในจ.นครราชสีมา ที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก หากทำได้ครบทั้งหมด ปชช.จะได้รับประโยชน์ในการรักษาสูงสุด พร้อมทั้งทำให้ระบบการรักษาและป้องกันดีขึ้น</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. กรุงเทพธุรกิจ คอลัมน์ จับกระแส</p> <p>- โครงการระบบดิจิทัลและเทคโนโลยี เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพ (Health Link) อุปสรรคที่รออยู่ คือ การบริหารจัดการ ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ซึ่งถูกจัดเก็บอยู่ในคลาวด์ ดังนั้น การเก็บรักษาความปลอดภัยข้อมูลจะเป็นความสำคัญระดับ ต้นๆ ที่รัฐบาลต้องไม่มองข้าม เพราะมีข้อมูลคนไทยที่รั่วไหลไปถึงมือมิจฉาชีพหรือแก๊งคอลเซ็นเตอร์ รวมทั้งมีแฮกเกอร์เข้ามา เจาะระบบขโมยข้อมูลไปขายในตลาดมืดมาแล้ว ประชาชนจับตามองว่าจะสำเร็จที่รัฐบาลไหน</p>	
<p><b>เห็ดพิษ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (คมชัดลึก, ch7, thaipbs)</p> <p>- นพ.ยุทธนา สุริยะ นพ.สสจ.ยโสธร แนะนำวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นและวิธีสังเกตอาการจาก "เห็ดพิษ" หลังพบยายวัย 78 ปี เสียชีวิตรายที่ 2 ของจังหวัด จากการทานเห็ดหนึ่งรวมพร้อมกับบุตรชาย มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน แน่นหน้าอก แต่ไม่ยอมไป รพ. ต่อมาบุตรชายเริ่มมีอาการ ญาติจึงโทรเรียกรถพยาบาลไปส่งที่รพ.ยโสธร โดยมารดาเสียชีวิต ส่วนบุตรชายอาการหนัก ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ</p>	
<p><b>สั่งปิดโกดังเก็บแคดเมียม จ.สมุทรสาครต่อ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, thaipbs)</p> <p>- นายผล ดำธรรม ผวจ.สมุทรสาคร สั่งการให้ชุดปฏิบัติการด้านสารเคมีและวัตถุอันตราย จ.สมุทรสาคร เข้าตรวจสอบ สถานที่เก็บกากแคดเมียม ของบริษัทเจ แอนด์ บี เมททอล จำกัด ต.บางน้ำจืด อ.เมืองสมุทรสาคร ซึ่งผู้ประกอบการได้ขนย้าย กากแคดเมียมหมดแล้วและมีการกวาดฝุ่นเก็บไว้ในถุงบิ๊กแบ็กเพื่อรอส่งทำลายตามกระบวนการกำจัดกากมลพิษ แต่พบปัญหา การเก็บล้างทำความสะอาดพื้นภายในโรงงาน เมื่อวัดค่าฝุ่นพบมีบางจุดที่มีค่าแคดเมียมสูงเกินมาตรฐาน ผู้ตรวจจึงได้ปิด ประกาศคำสั่งขยายระยะเวลาการใช้พื้นที่ต่อไปอีก 1 เดือน พร้อมกับกำชับให้โรงงานเร่งทำความสะอาดด้วยวิธีการขั บล้าง เพื่อให้มีการใช้น้ำน้อยที่สุด โดยจะเข้าตรวจซ้ำในอีก 2 สัปดาห์หน้า</p>	
<p><b>ตุ๊กต่าน้ำอัดนมตี ไบมีดหักคาแก้ว</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ workpointnews</p> <p>- ผู้ใช้เฟซบุ๊กคนหนึ่งโพสต์ข้อความลงในกลุ่มพวกเราคือผู้บริโภค โดยระบุว่า ตู...บิน บั่นแรงไปไหม ไบมีดหักคาแก้ว,,ตีที่ หักแล้วปักให้เห็น พร้อมติดแฮชแท็ก #taobin #เต่าบิน #กระทรวงสาธารณสุข #กรมคุ้มครองผู้บริโภค #องค์การอาหารและ ยา #สคบ</p>	
<p><b>ใช้หวัดนก</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์เดลินิวส์</p> <p>-เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในรัฐโคโลราโด ประกาศว่า พบผู้ป่วยชายวัยผู้ใหญ่รายหนึ่ง มีผลตรวจเชื้อใช้หวัดนกเป็นบวก เป็น รายที่ 4 ในสหรัฐ นับตั้งแต่พบการระบาดในวัว เมื่อเดือนมี.ค. โดยผู้ป่วยเป็นพนักงานฟาร์มโคนมที่เคยสัมผัสกับโคที่ติดเชื้อ ทำให้มีอาการป่วยเล็กน้อย รวมถึงตาแดง ขณะนี้หายดีแล้วหลังได้รับยาต้านไวรัส ล่าสุดไวรัสใช้หวัดนกได้แพร่ระบาดในฟาร์ม วัวสหรัฐแล้วถึง 139 แห่งใน 12 รัฐ ทั้งนี้ บริษัทโมเดอร์นา (Moderna) ได้ยื่นสัญญามูลค่า 176 ล้านดอลลาร์กับรัฐบาล เพื่อ พัฒนาวัคซีนใช้หวัดนกสำหรับมนุษย์ ขณะเดียวกัน ก.เกษตรสหรัฐฯ กำลังทำวิจัยและขอข้อมูลจากบริษัทราว 20 แห่งเกี่ยวกับ วัคซีนใช้หวัดนกสำหรับวัว แม้ยังคงหวังว่าจะสามารถกำจัดไวรัสดังกล่าวจากฝูงโคนมได้โดยไม่ต้องใช้วัคซีนก็ตาม</p>	
<p><b>ถ่ายโอน รพ.สต.</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ thecoverage</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- นายประพันธ์ ไยบุญญามี สสอ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ในฐานะประธานชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย กล่าวถึง กรณีการเข้าพบนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. และยื่นหนังสือ เพื่อหารือถึงการพัฒนา สสอ. หลังจากมีการถ่ายโอนรพ.สต.ไปยัง อบจ. ว่า รมว.สธ. ได้รับเรื่อง และส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและคณะทำงานพิจารณาต่อ อย่างน้อยที่สุดเห็นว่าท่านให้ความสำคัญกับบุคลากรที่ไม่ได้ถ่ายโอน ส่วน 4 ข้อหารือที่ สธ. ควรพิจารณาปรับปรุงแก้ไข ประกอบด้วย 1. โครงสร้างบทบาทหน้าที่ 2. กรอบอัตรากำลัง 3. งบประมาณสนับสนุน และ 4. ให้บริหารตำแหน่งว่าง รองรับบุคลากรถ่ายโอน รพ.สต. ที่ขอโอนย้ายกลับ ซึ่งต้องได้รับการแก้ไขจากระดับนโยบาย รวมถึงเสนอให้มีคกก.สุขภาพระดับอำเภอ (บอร์ดสุขภาพประจำอำเภอ) ที่มีกฎหมายรองรับ เพื่อทำงานบูรณาการกับทุกหน่วยงานในพื้นที่ ทั้งนี้ การถ่ายโอนเกิดขึ้นกว่า 2 ปีถึงเวลาแล้วที่ สธ. จะต้องประเมินผลในทุกมิติ ทั้งในด้านบริการ และด้านบุคลากร</p>	